



19 สิงหาคม 2565

จด 109.2
16 สค 65
14:30 4

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

ที่ ธปท.ผกค.(73) ๒๕๔ /2565 เรื่อง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการ
สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงระยะที่ 2

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ (สคค.) มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว(ล) 19813 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 แจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงระยะที่ 2 (โครงการฯ) ให้คณะกรรมการ (กรม.) พิจารณา โดยขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ กรม. นั้น

ธปท. ขอเรียนว่า ไม่ขัดข้องต่อการดำเนินการโครงการดังกล่าว เนื่องจากโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง (โครงการเดิม) ได้สิ้นสุดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการแล้ว ตั้งแต่กลางปี 2564 อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ประกอบการประมงที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ดังนั้น การอนุมัติโครงการฯ ในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการประมงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ สำหรับประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งต้นทุนในการทำประมงสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น อีกทั้งจะช่วยให้ผู้ประกอบการประมงที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์มีโอกาสเข้าถึงความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องอีกด้วย

อย่างไรก็ดี ธปท. มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ควรพิจารณาคุณสมบัติและวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโครงการฯ ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้เป้าหมายตามศักยภาพ เพื่อฟื้นฟูอาชีพประมงให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น

2. ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. ควรเร่งพิจารณาสินเชื่อ เพื่อให้ผู้ประกอบการประมงที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรณดล นุ่มนนท์)

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน

ผู้ว่าการแทน

ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

โทรศัพท์ 0 2283 6953, 0 2356 6493

โทรสาร 0 2283 6466